

CHUA NHẬT, Ngày 14 Tháng Bảy, 2024 TUẦN THỨ XV MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM

KHUYẾN KHÍCH HIỂU THÂM SÂU HƠN VỀ KINH THÁNH

Có lần tôi hỏi một người bạn Công giáo của tôi đã bỏ đạo rằng, anh ta nhớ gì về vị linh mục quản xứ thời niên thiếu. Anh nói: “Người ấy là một chàng trai hiền từ và tốt bụng. Loại vanilla. Tự thủ chính mình.” Điều làm tôi ngạc nhiên là, có lẽ anh ấy, cũng như nhiều người khác, coi các linh mục Công giáo là những người như sau: cô đơn, vô hại và tự lập. Như một thách thức đối với nhận thức này (chính xác hay không) và đối với chúng ta, các linh mục, những người có lẽ cảm thấy bị lôi kéo theo phương hướng không mấy hứng thú đó, là hình ảnh hùng mạnh mà chúng ta thấy trong Tin Mừng Chúa nhật tuần này.

Chúa Giê-su sai các tông đồ đi “từng cặp một, có quyền năng trừ ma quỷ và không có thắt lưng đựng tiền”. Từng đôi một: họ tận hưởng tình bằng hữu và tình anh em sâu sắc. Quyền năng đối với ma quỷ: các vị không hề bị hại. Những người đàn ông này nắm giữ sức mạnh to lớn để chống lại điều ác. Không có thắt lưng đựng tiền: họ không thể tự cung tự cấp. Họ cần người khác giúp đỡ họ. Không cô đơn, nhưng trong tinh thần cộng đồng. Không hề bị hại nhưng được trang bị năng lượng tâm linh khổng lồ. Không tự túc được nhưng nghèo và cần được giúp đỡ.

Đây là một thách thức đối với tôi, và có lẽ đối với tất cả chúng ta, những người đang sống trong một nền văn hóa phong phú, thế tục hóa và cá nhân hóa. Tôi có đón nhận thừa tác vụ linh mục của mình trong mối thông công sâu sắc với các linh mục khác chưa? Tôi có nói và hành động mạnh dạn để xua đuổi điều ác ở nơi nó xuất hiện không? Tôi có sống nghèo khó và đơn sơ, tin tưởng vào sự giúp đỡ của những người chung quanh ngay cả khi cần thiết không? Hiệu quả của thừa tác vụ linh mục phần lớn phụ thuộc vào ba đặc điểm này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các vị linh mục - và xa hơn nữa là tất cả chúng ta là Kitô hữu - sống giống như các tông đồ cộng đoàn, nghèo khó và đầy quyền lực của Chúa Giêsu hơn.

----- LM. John Muir © LPI chia sẻ Mc. 6:7-13

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

* **Thứ Tư, ngày 17 Tháng Bảy 2024:** Giáo Khu 1 phụ trách
Đọc kinh tối tại Nhà Nguyện vào lúc 7:00 giờ tối

⇒ **Chủ Nhật ngày 21 Tháng Bảy, 2024:** Giáo Khu 3 dâng của lễ

* **Thứ Sáu đầu tháng, mừng Hai Tháng Tám 2024**
Chầu Thánh Thể vào lúc 6:30 giờ chiều
& Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ tối tại Nhà Nguyện

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG**. Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.

BÀI SAI

Hai người môn đệ đồng hành,
Ra đi rao giảng tin lành cho dân.

Quyền năng chữa trị tha nhân,
Đức tin phó thác, thanh bần đơn sơ.

Không tiền, không bị, không nhờ,
Hoàn toàn tin tưởng, thiên cơ quan phòng.

Nơi nào đón tiếp cầu mong,
Thành tâm lưu lại, thông dong đáp lời.

Ai mà chê chối không mời,
Phủi chân tố cáo, những nơi bắt đồng.

Môn đồ sánh bước lập công,
Kêu mời thống hối, hiệp thông ơn lành.

Tin vui loan báo hoàn thành,
Xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh nhân.

Chu toàn sứ vụ canh tân,
Trở về bên Chúa, dự phần phúc vinh.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mc. 6: 7-13)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG BẢY, 2024

Cầu cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân

Chúng ta hãy cầu nguyện để Bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những ai lãnh nhận cũng như thân nhân của họ sức mạnh của Chúa, và ngày càng trở thành dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và niềm hy vọng đối với mọi người.



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

July 6 & July 7, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung

Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo

Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thưởng